

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 441* Năm 9/ 2020 * Chúa nhật 13/ 09/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Í thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

Trong bản tin tuần rồi, chúng ta nói tới hy vọng có tín hiệu lạc quan về virus tại Thành phố Saigon và sau đó nhà nước thông báo cho phép mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Thế nhưng bình thường mà không bình thường vì đây là “bình thường mới” có nghĩa là không phải bình thường như trước kia. Bình thường mới là tình trạng sống bình thường nhưng vẫn phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác và phải sát khuẩn tay hay môi trường sống khi cần. Như thế chúng ta được sống bình thường nhưng phải thận trọng vì virus vẫn còn ở chung quanh chúng ta, virus vẫn còn ẩn nấp đâu đó chờ cơ hội bùng phát. Ở Việt Nam, người ta nói tới đợt bùng phát virus thứ hai và có khi sẽ có đợt lây nhiễm thứ ba !

Nhận định như thế không phải để làm cho chúng ta mất bình an nhưng để hạn chế tác hại lây lan trong cộng đồng. Virus không thể lan nhanh có nghĩa là không tạo ra cơn dịch ngoài tầm kiểm soát. Virus vẫn tồn tại nơi chúng ta nhưng không gây tác hại nghiêm trọng nữa nếu chúng ta sống theo kiểu bình thường mới.

Từ sự lây nhiễm của virus chúng ta nghĩ đến sự lây nhiễm của tội lỗi, tật xấu. Chúng ta sống trong môi trường có nhiều điều xấu. Một trong những điều đó là chế biến thực phẩm độc hại, thực phẩm chứa độc tố. Người ta vì nhiều lý do để làm điều này. Vừa qua cả nước rung động vì thực phẩm chay có chứa độc tố, có thể làm chết người. Người ta hủy hay tịch thu hay cấm sản xuất thực phẩm này. Thế nhưng dù sao cũng cho thấy người sản xuất đã không thận trọng đủ khi tung sản phẩm ra thị trường. Vậy thì để bảo vệ chính mình, chúng ta phải thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm, nhất là thực phẩm đã chế biến. Phải chăng đây cũng là lối sống theo kiểu bình thường mới ?



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

13/09/2020 CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN A

LUẬT NHÂN QUẢ CỦA CHÚA

Bấy giờ tôn chủ đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,32-33)

Suy niệm: Nhiều người mặc nhiên coi câu nói ‘giao nhân nào gặt quả nấy’ như một quy luật hoàn toàn máy móc. Vì thế khi thấy ai đó gặp phải điều không may, họ quy kết ngay rằng hẳn “anh ta hay cha mẹ anh ta” đã làm điều chi bất nhân thất đức nên mới bị trừng phạt ‘quả báo nhãn tiền’ như thế (x. Ga 9,1-2). Chúa Giê-su không nói luật nhân quả là sai nhưng Ngài cho biết căn nguyên của luật ấy là chính Thiên Chúa và mỗi người đều đã nhận được cái “nhân” tốt thượng là ơn tha thứ nhờ lòng thương xót của Ngài: “Tôn chủ” đã tha nợ cho người đầy tớ món nợ vô cùng lớn chỉ vì “anh đã van xin Ngài.” Vì thế từ cái “nhân” tốt lành đó mỗi người sẽ phải sinh “quả ngọt” bằng cách “thương xót người khác như chính Chúa đã thương xót mình”. Ngược lại, người ta sẽ nhận phải cái kết là “trái đắng” nếu họ cứ xử nghiệt ngã vô cảm với anh em mình.

Bạn thân mến! Những việc lành phúc đức của bạn, việc bạn bao dung tha thứ cho người khác đúng là những nhân tốt lành để bạn gặt được quả phúc mai sau, nhưng, bạn nhớ rằng đó cũng là việc bạn phải làm để đáp lại việc trước đó Chúa đã xoá cho bạn món nợ vô cùng lớn là tội lỗi mà bạn đã xúc phạm đến Chúa và anh em. Bạn hãy nhớ luật nhân quả của Chúa là: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7).

Sống Lời Chúa: Mỗi tội xét mình, thấy mình còn hờn giận ai, bạn hãy tìm cách tốt nhất để làm hoà với họ.

Cầu nguyện: Đọc kinh *Lạy Cha*.



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ ĐTC Phanxicô sẽ ký một tông thư mới về tình huynh đệ con người vào ngày 3/10.

ĐTC Phanxicô sẽ ký tông thư thứ 3 trong triều giáo hoàng của Ngài tại Assisi vào ngày 3/10. Tông thư có tựa đề Fratelli tutti, nghĩa là “Tất Cả Là

Anh Em” bằng tiếng Ý, và sẽ tập trung vào chủ đề tình huynh đệ con người và tình bạn xã hội.

Tông thư trước đó của ĐTC Phanxicô là Laudato Si’, được ban hành vào năm 2015, đã có tựa lấy từ “Bài Ca Mặt Trời” của Thánh Phanxicô, lời cầu nguyện ngợi khen Thiên Chúa vì công trình tạo dựng. Trước tông thư đó Ngài ban hành tông thư Lumen Fidei, một tông thư được ĐTC Benedict XVI khởi xướng.

Đức Giáo Hoàng sẽ trở về Vatican từ Assisi vào ngày 3/10. Việc phong chân phúc cho Carlo Acutis sẽ diễn ra tại Assisi vào cuối tuần sau đó, và hội nghị kinh tế “Nền Kinh Tế của Phanxicô” cũng được lên lịch sẽ diễn ra tại Assisi vào tháng 11.

❖ ĐTC Phanxicô: Chúng ta chống lại Covid bằng tình yêu vô biên!

Trong buổi gặp gỡ chung hôm thứ Tư 9/9/2020, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh đến công ích và “thời gian để đổi mới tình yêu xã hội của chúng ta.”

ĐTC nói: chúng ta có thể vượt qua cơn khủng hoảng coronavirus tốt hơn trước “nếu tất cả chúng ta cùng nhau tìm kiếm công ích”. Đồng thời, ngài than thở rằng: có những dấu hiệu cho thấy "lợi ích đảng phái đang dấy lên", một số người đang tìm cách lợi dụng cuộc khủng hoảng này cho những mục tiêu vị kỷ. “Phản ứng của người Kitô hữu trước cơn đại dịch và hậu quả khủng hoảng kinh tế xã hội, là tình yêu thương, và đặc biệt là tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đến lượt chúng ta, chúng ta được kêu gọi yêu thương tất cả mọi người - không chỉ bạn bè và gia đình, mà ngay cả kẻ thù của chúng ta. Điều này thật khó nhưng đó là một “lời mời gọi vươn lên và đổi mới”.

Cuộc khủng hoảng hiện nay giúp chúng ta ý thức rằng lợi ích mỗi cá nhân gắn liền với lợi ích chung của toàn xã hội, và ngược lại: “Một loại virus vô hình, không bị giới hạn vào biên giới, không đem xia gì tới văn hóa, chính trị thì cần phải có một tình yêu mãnh liệt vô biên để chống chế!”. Nếu các giải đáp cho cuộc khủng hoảng này nhuộm màu ích kỷ, do chủ nghĩa vị kỷ không chế, thì “dù chúng ta có thể vượt ra khỏi cơn đại dịch coronavirus, nhưng chắc chắn chúng ta không vượt ra khỏi cuộc khủng hoảng xã hội và con người mà cơn virus này đã gây nên.” Cho nên tất cả mọi người - đặc biệt các Kitô hữu - có bổn phận làm việc để xây dựng công ích.

ĐTC Phanxicô nhìn nhận rằng chính trị thường có nghĩa xấu, tất nhiên không phải là không có lý do. Tuy nhiên, ĐTC nhấn mạnh “một nền chính trị tốt vẫn có thể” khi nó “đặt con người và lợi ích chung làm trung tâm của nó.” Điều này kêu gọi tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là những người nắm giữ các cam kết và có nghĩa vụ xã hội và chính trị, phải làm sao cho các chương trình hành động của mình “tuân thủ các nguyên tắc đạo đức”, và nuôi dưỡng chúng “bằng tình yêu chính trị và xã hội”.

Các Kitô hữu, một cách cụ thể là giáo dân, được kêu gọi nêu gương tốt về điều này và có thể làm điều đó nhờ vào tình bác ái, có sẵn chiều kích xã hội trong đó. ĐTC cho hay đây là “thời điểm để cải thiện tình yêu xã hội của chúng ta, với sự đóng góp của mọi người”. ĐTC nhấn mạnh rằng mọi người phải làm phần việc mình, không trừ một ai, “Vì qua những nghĩa cử của chúng ta, ngay cả của những người nhỏ bé nhất, vẫn mang một cái gì đó về hình ảnh của Thiên Chúa, vì chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi và của một Thiên Chúa tình yêu.” Với sự giúp đỡ của Chúa, “chúng ta có thể chữa lành thế giới,” nếu tất cả chúng ta cùng làm việc “vì lợi ích chung”.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ **Quyên góp cho quỹ dự phòng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam**

Theo truyền thống xưa nay, các giáo phận tại Việt Nam dành ngày thứ sáu Tuần Thánh để lạc quyên cho quỹ dự phòng của HĐGM Việt Nam nhằm giúp đỡ kịp thời các nơi bị thiên tai lũ lụt trên quê hương Việt Nam của chúng ta, đồng thời cũng giúp cho Thánh Địa. Tuy nhiên, chúng ta chưa thực hiện được công việc bác ái cao quý này do đại dịch Covid-19. Nay thể theo lời kêu gọi của ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong thư đề ngày 05.9.2020, và theo ý của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng, toàn thể Giáo phận sẽ đồng loạt lạc quyên vào Chúa nhật 20.9.2020. Xin anh chị em quảng đại giúp đỡ.

❖ **Mở lại các lớp giáo lý của giáo xứ.**

Bắt đầu từ tuần này, các lớp giáo lý thiếu nhi, hôn nhân tân tòng, youcat sẽ bắt đầu học lại như bình thường. Lớp youcat sẽ do cha sở Ernest Nguyễn Văn Hương, giáo sư luân lý phụ trách. Rất mong mọi người thu xếp thời gian để tham dự các lớp giáo lý này.

❖ **Không có thánh lễ ngày 13.9**

13.9 năm nay trùng với ngày Chúa nhật nên giáo xứ sẽ không có thánh lễ kính Đức Mẹ vào lúc 12g00 trưa. Bù lại đó, anh chị em có thể nuôi dưỡng lòng yêu mến Đức Maria bằng những gì thức khác.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Micae Thuận:** 20kg gạo. **Cô Lan:** 5.000.000đ. **Cộng đoàn LCTX giáo phận:** 2.000.000đ.